

# ยกไทยพีใหญ่ท่องเที่ยว

## สงกรานต์จำ เฟสตีวัลโลก

นายกฯ ปลื้มผู้นำต่างประเทศยกไทยเป็นพีใหญ่  
การท่องเที่ยว □อ่านต่อหน้า 12

### ● สงกรานต์ □ ต่อจากหน้า 1

มหาสงกรานต์เฟสตีวัลโลกก็กัก 21 วันตลอดเม.ย. เมืองเชียงใหม่ประเดิมแล้ว ‘ป่าเฉลิมปีใหม่เมืองเจียงใหม่’ นายกฯ ร้องว่า ปึง-สุดาวรรณ รมว.การท่องเที่ยวฯ ชงแผนการกระตุ้นท่องเที่ยว ยกเป็น ‘สภาพสตรีตัวเล็กใจใหญ่คิดใหญ่ทำเป็น’ ชูภูมิใจความเป็นไทย เป็นเวทีต้อนรับนักท่องเที่ยวทั่วโลก ชู 5 กลยุทธ์ เที่ยวสนุก-เดินทางสะดวกปลอดภัย สร้างความประทับใจ ตั้งแต่เครื่องถึงส่งกลับบ้าน รมว.ปึงชี้เกิดการท่องเที่ยว 15 ล้านคน-ครั้ง โกยรายได้กว่า 5.2 หมื่นล้าน กรม.อนุมัติขึ้นฟรีควมมอเตอร์เวย์ หมายเลข 7 กทม.-บ้านจาง กับหมายเลข 9 พระประแดง-บางแค ตั้งแต่ตี 1 ถึง 11 เม.ย. ถึงเที่ยงคืน 17 เม.ย. แก้วราชจร รมว.สุริยะสมนึกกรมทางหลวง ระบายจราจร.พระราม 2 ตลอดมหาสงกรานต์

เมื่อวันที่ 2 เม.ย. ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง เป็นประธานในงานแสดงวิสัยทัศน์ Thailand Tourism 2025 พร้อมด้วย น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา นางพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รมว.อุตสาหกรรม นายสุทิน คลังแสง รมว.กลาโหม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เข้าร่วมงาน

โดยน.ส.สุดาวรรณ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา นำเสนอการกระตุ้นด้านการท่องเที่ยว จากนั้นนายเศรษฐา กล่าวว่า “ว่า ได้มาชมการนำเสนอของน.ส.สุดาวรรณ

สุภาพสตรีตัวเล็กใจใหญ่คิดใหญ่ทำเป็น ทำให้งานถูกเริ่มด้วยความภาคภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทย จะใช้ประเทศไทยเป็นเวทีในการต้อนรับแขกผู้มาเยือนจากทั่วโลก”

นายเศรษฐากล่าวว่า อย่างที่รัฐมนตรีเรียนไป เรื่องเหล่านี้เรื่องดีๆ จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากหลายท่านที่นั่งอยู่ในที่นั่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนการค้า รมว.วัฒนธรรม ภาคเอกชน ภาครัฐต่างๆ ที่ร่วมมือร่วมใจกันผลักดัน ทำให้เรื่องการ IGNITE THAILAND 8 วิสัยทัศน์สำคัญ ซึ่งตนเสนอไปแล้ว ถือเป็นจิ๊กซอว์ตัวหนึ่งที่สำคัญมากในการที่จะทำให้เรื่องการท่องเที่ยวไทยกระจายไปสู่ทั่วโลกได้ และยังมีอีกหลายหน่วยงานที่ไม่ได้อะไร และยังมีอีกหลายขั้นตอนที่จะต้องทำงานร่วมกันต่อไป

นายเศรษฐากล่าวว่า เชื่อว่าวันนี้ที่มาอยู่ร่วมกันตรงนี้ รัฐมนตรีได้ประกาศชัดเจนว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกด้วย 5 กลยุทธ์สำคัญ ซึ่งดูแลทุกอย่างไปตามความคิดที่ครบกระบวนการทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้แท็กซี่ มีกัญชาก็ต่างๆ รวมถึงก้าวสุดท้ายที่จะส่งนักท่องเที่ยวกลับบ้าน เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ทีมงานได้คิดมาอย่างดีและนำเสนอที่เรายังไม่สมควรที่จะเปิดเผยบางเรื่องในวันนี้ แต่มันให้อีก 3-6 เดือนข้างหน้า จะมีวิไลค์ อีเวนต์ ทอยออกมาเปิดตัวในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

“ประเทศไทยถือเป็นประเทศผู้นำใน

ภูมิภาคนี้ เรียกว่าเป็นพีใหญ่ก็ว่าได้ในเรื่องของการท่องเที่ยว อันนี้ตนไม่ได้พูดเอง ทางผู้นำประเทศญี่ปุ่นเป็นคนพูด ฉะนั้นเราพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว การเดินทางจะไปไหนมาไหนสะดวกยิ่งขึ้น ยกระดับภูมิภาคอาเซียนให้ไปสู่อันดับโลกได้” นายเศรษฐากล่าว

นายเศรษฐากล่าวต่อว่า คงไม่ต้องพูดถึงการท่องเที่ยวของเรา เป็นอะไรที่เราทำได้ทันที ทำแล้วนำเงินเข้าสู่กระเป๋าของประชาชนคนไทยทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงแรม ร้านอาหาร การจัดกิจกรรมต่างๆ สิ่งเหล่านี้ถือเป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญและจะช่วยผลักดันกันอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต เชื่อว่ารัฐมนตรีได้พูดมาเยอะแล้ว ทุกท่านทราบดีเรามีอะไรอยู่บ้าง ถ้าพูดถึงเกรดคือ 10 เต็ม 10 ในวันนี้

นายเศรษฐากล่าวว่า สุดท้ายนี้ขอฝากทุกท่านไว้ด้วยว่าเราต้องทำงานไปด้วยกัน หน่วยงานรัฐทุกหน่วยงาน ภาคเอกชนทุกท่าน หากเข้ามาแล้วมีความสบายใจปลอดภัย สุขกายและสุขใจ ตนเชื่อว่าเขาจะกลับมาอีก และขอฝากรายการใหญ่ของเราที่จะเกิดขึ้นคือเอ็นทัวส์มหาสงกรานต์ปีใหม่ที่เริ่มต้นขึ้นแล้วเป็นงานอีเวนต์แรกๆ ที่จะเกิดขึ้นในประเทศและเป็นนิมิตหมายอันดีปีใหม่ของคนไทยด้วย ขอให้เราก็กอฟเรื่องการท่องเที่ยวให้ยิ่งใหญ่

ผู้สื่อข่าวรายงาน ภายหลังกล่าวเปิดงานเสร็จสิ้น ก่อนร่วมถ่ายภาพหมู่ นายกรัฐมนตรีได้หันไปยกนิ้วโป้งชื่นชม น.ส.สุดาวรรณ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่ง น.ส.สุดาวรรณ ได้ยกมือไหว้ขอบคุณนายกฯ

อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ได้เดินทางมาร่วมงานแสดงวิสัยทัศน์ Thailand Tourism 2025 ที่ตึกสันติไมตรี

# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 3 เมษายน 2567

ปีที่: 33

ฉบับที่: 12180

หน้า: 1 (ล่างขวา), 12

Col.Inch: 117.89 Ad Value: 182,729.50

PRValue (x3): 548,188.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ยกไทยพีใหญ่ท่องเที่ยว

(หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาลด้วย แต่ไม่ได้เข้าไปในงานด้านใน เพียงเดินชมบูธอยู่ด้านนอก และภายหลังนายกฯ กล่าวเปิดงานเสร็จ ได้เดินออกมาร่วมชมบูธต่างๆ กับน.ส.แพทองธาร ก่อนจะแวะบูชชิมขนมควยลิง ชื่อคังของ จ.จันทบุรี และชิมเมี่ยงคำกล้วย

ด้าน น.ส.สุทวารรณ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า การจัดงานสงกรานต์ตลอด 21 วัน เริ่มแล้วตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2567 ที่ จ.เชียงใหม่ ภายใต้งาน “ป่าเฉลิมปีใหม่เมืองเจียงใหม่” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-15 เม.ย.ทั่วเมืองเจียงใหม่

“ปีนี้ถือเป็น การเฉลิมฉลองการขึ้นทะเบียนสงกรานต์ในประเทศไทย ที่ได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโก ให้ขึ้นทะเบียนเป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.2566

โดยคาดว่า ตลอด 21 วันช่วงเดือนเม.ย. จะทำให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศประมาณ 15.03 ล้านคน-ครั้ง และคาดว่าจะส่งผลให้เกิดรายได้ทางการท่องเที่ยว 52,500 ล้านบาท ซึ่งรายได้ที่เกิดขึ้น เป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวคนไทย” น.ส.สุทวารรณกล่าว

น.ส.สุทวารรณกล่าวว่า ในส่วนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เตรียมจัดงาน Maha Songkran World Water Festival 2024 เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567 อย่างยิ่งใหญ่ และวิจิตรตระการตา ในวันที่ 11-15 เม.ย. ที่บริเวณถนนราชดำเนินกลาง และพื้นที่ท่องเที่ยวสงกรานต์ กรุงเทพมหานคร โดยนำเสนอภาพลักษณ์ความสวยงามของประเพณีสงกรานต์ไทย ด้วยขบวนรถพาเหรดมหาสงกรานต์กว่า 20 ขบวน ได้แก่ ขบวนรถพระพุทธรูป ขบวนรถ เทพีสงกรานต์ “มโหรีเทวี” เสด็จไปสายสัมพันธ์นครเหนือหลังนกกง ขบวนรถพาเหรด 16 จังหวัด พร้อมด้วยการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากนักแสดงและผู้ร่วมขบวนแห่กว่าพันคน รวมทั้งจัดกิจกรรมนำเสนอศิลปวัฒนธรรม

ไทย อัดลักษณะประเพณีสงกรานต์ 5 ภาค และซอฟต์แวร์ไทย บริเวณท้องสนามหลวง และเพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลแก่ชีวิต ในโอกาสเสด็จฯใหม่ไทย ททท. ยังได้จัดทำโครงการ “72 ศรีทธานำทางเส้นทางน้ำเที่ยว” นำเสนอ 72 เส้นทางแห่งศรีทธาเพื่อเสริมสิริมงคล สร้างความรุ่งเรืองแห่งชีวิต โดยเชื่อมโยงชุมชนที่มีศักยภาพและแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ จำนวน 72 เส้นทางทั่วประเทศใน 5 ภูมิภาค ส่วนวันสุดท้าย 21 เม.ย. คือที่ จ.ชลบุรี และจ.สมุทรปราการ ขณะที่ น.ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการททท. กล่าวว่า ททท. คาดการณ์อัตราการเข้าพักตลอดการจัดงานสงกรานต์ทั่วประเทศเฉลี่ยอยู่ที่ 78% โดยภูมิภาคที่มีจำนวนการเดินทางมากที่สุดคือ ภาคตะวันออกเฉลี่ยเหนือ จำนวน 3.73 ล้านคน-ครั้ง สร้างรายได้ 7,524 ล้านบาท รองลงมาภาคกลางรวมภาคตะวันตก 3.43 ล้านคน-ครั้ง รายได้ 7,060 ล้านบาท อันดับสามคือ ภาคตะวันออก 2.78 ล้านคน-ครั้ง รายได้ 10,600 ล้านบาท เฉพาะกรุงเทพมหานคร 1.38 ล้านคน-ครั้ง รายได้ 9,900 ล้านบาท

“การส่งเสริมกิจกรรมสงกรานต์ 21 วัน จะช่วยกระตุ้นให้พื้นที่ที่ ททท. ดำเนินการจัดงานและให้การสนับสนุนกิจกรรม Maha Songkran World Water Festival 2024 เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567 จำนวน 6 พื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และ 5 พื้นที่ที่ ททท. สนับสนุน ได้แก่ จ.สงขลา เชียงใหม่ สุโขทัย พิษณุโลก และแม่ฮ่องสอน เฉพาะ 5 พื้นที่ดังกล่าว คาดว่าจะมีจำนวนและรายได้ทางการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น โดยจำนวนผู้เยี่ยมชมคนไทยประมาณ 2.29 ล้านคน-ครั้ง และมีรายได้ทางการท่องเที่ยวประมาณ 16,300 ล้านบาท” น.ส.ฐาปนีย์กล่าว

น.ส.ฐาปนีย์กล่าวต่อว่า คาดการณ์ใน 5 พื้นที่สนับสนุนของ ททท. แบ่งเป็น สงขลา อัตราการเข้าพัก 71% มีการเดินทางจำนวน 128,410 คน-ครั้ง สร้างรายได้ 950 ล้านบาท, เชียงใหม่ เข้าพัก

82% จำนวน 440,330 คน-ครั้ง สร้างรายได้ 4,300 ล้านบาท, สุโขทัย เข้าพัก 55% จำนวน 45,090 คน-ครั้ง สร้างรายได้ 113 ล้านบาท, พิษณุโลก เข้าพัก 59% จำนวน 224,890 คน-ครั้ง สร้างรายได้ 647 ล้านบาท และแม่ฮ่องสอน เข้าพัก 65% จำนวน 75,260 คน-ครั้ง สร้างรายได้ 390 ล้านบาท

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สาย กทม.-บ้านฉาง และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอก กทม. (ถนนกาญจนาภิเษก) พระประแดง-บางแค ช่วงพระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน และดอนบางปะอิน-บางพลี ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ตั้งแต่เวลา 00.01 น. วันที่ 11 เม.ย. ถึงเวลา 24.00 น. วันที่ 17 เม.ย. เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเดินทางบนทางหลวงพิเศษในช่วงเทศกาลดังกล่าว

ก่อนหน้านี้ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.คมนาคม ให้สัมภาษณ์ก่อนประชุม ครม. ถึงการคมนาคมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ว่า อยากให้ประชาชนเดินทางโดยสะดวกและปลอดภัย กระทรวงคมนาคมจะประชุมเพื่อให้การเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประชาชนเดินทางปลอดภัย และสะดวกสบาย โดยพยายามหาเส้นทางต่างๆ ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงไปใช้สายรอง อาจไกลกว่า แต่ทำเวลาได้มากกว่า ขณะเดียวกันได้สั่งการให้ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) และกรมทางหลวง ช่วยลดภาระประชาชนตามด่านเก็บเงินต่างๆ ให้ลดราคาลงทุกด่าน ยกเว้นสายวงแหวนตะวันตก เพราะในสัญญาระบุไว้ว่า ผู้รับสัมปทานสามารถปฏิเสธได้ แต่สายอื่นจะปรับอัตราลดลง เช่น สายฉลองรัฐ จะลดลงตลอดสาย โดยจะเสนอเข้าที่ประชุม ครม.วันเดียวกัน

# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 3 เมษายน 2567

ปีที่: 33

ฉบับที่: 12180

หน้า: 1 (ล่างขวา), 12

Col.Inch: 117.89 Ad Value: 182,729.50

PRValue (x3): 548,188.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ยกไทยพีใหญ่ท่องเที่ยว

เมื่อถามถึงการก่อสร้างถนนพระราม 2 ที่ยึดถือการราคาซึ่งมานาน นายสุริยะกล่าว ว่า ได้กำหนดแล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย.2568 จะต้องก่อสร้างให้เสร็จ แต่ขณะนี้ผู้รับเหมามีปัญหาเรื่องสภาพคล่อง ทางกระทรวงคมนาคมได้เข้าไปร่วมกับ ธนาคารต่างๆ ที่ปล่อยกู้ให้กับผู้รับเหมา ซึ่งหลายธนาคารก็ให้ความร่วมมือ จะทำให้สภาพคล่องดีขึ้น ที่สำคัญขณะนี้ กระทรวงคมนาคม ก้างค่าเค (เงินชดเชย ให้ผู้รับเหมาในกรณีที่ใช้สัญญาแบบปรับ ราคาได้) กับผู้รับเหมาจำนวนเงินพอสมควร กระทรวงคมนาคมได้หารือกับ สำนักงบประมาณแล้ว โดยจะให้ความ พิเศษกับบริษัทก่อสร้างถนนพระราม 2 ซึ่ง ผู้ก่อสร้างได้รับผลกระทบ เนื่องจากกรม ทางหลวงให้ก่อสร้างเฉพาะบางช่วงเวลา จากเดิมก่อสร้างได้ตลอด 24 ชั่วโมง แต่ ห่วงว่าจะเกิดอุบัติเหตุ จึงให้ก่อสร้างเฉพาะ กลางคืน ทำให้ผู้รับเหมามีต้นทุนสูงขึ้น จึง จำเป็นต้องจ่ายค่าเค ซึ่งต้องทำเอ็มโอยูกับ ผู้รับเหมา และต้องทำให้เสร็จตามกำหนด

เมื่อถามย้ำว่าสงกรานต์นี้ถนนพระราม 2 รถจะติดหรือไม่ นายสุริยะกล่าวยอมรับ ว่า “เมื่อการก่อสร้างยังไม่เสร็จ ก็ จะ ติดขัดพอสมควร จึงต้องพยายาม ร่วมมือ กับตำรวจทางหลวง เพื่อให้การติดขัด นั้นลดน้อยลง”